

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

1. เพื่อศึกษาลักษณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 จำแนกตามคณะของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุนันทา ประเภท โควตา ประเภทรับตรง และประเภทระบบกลาง (Admissions)
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2554 จำแนกตามคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านการ สอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุนันทา ประเภทโควตา ประเภทรับตรง และประเภทระบบกลาง (Admissions)

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาประเภททุนเพชรสุนันทา ประเภทโควตา ประเภทรับตรง และประเภท ระบบกลาง (Admissions) ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 จำนวน 4,698 คน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเป็นแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ คณะ ภูมิภาคของนักศึกษา ประเภทการสอบคัดเลือก คณะเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนชั้นปีที่ 1ของนักศึกษา โดยการออกรายงานข้อมูลประวัตินักศึกษาจากการประมวลผลโปรแกรมงานทะเบียนและประมวลผลของกองบริการการศึกษาตามแบบสำรวจ นำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากทะเบียนประวัติจากกองบริการการศึกษารอกในแบบสำรวจ และ ออกรายงานคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาที่ได้จากการประมวลผลการเรียนจากโปรแกรมงานทะเบียนและประมวลผลของกองบริการการศึกษา โดยนำข้อมูลที่ได้อาวิเคราะห์ โดยใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) ใช้สถิติร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากการศึกษา ลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษาปี การศึกษา 2554 ปราบกฏผลการวิจัยดังนี้

## สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลการศึกษา ลักษณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 สรุปได้ดังนี้

1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษามากที่สุด รองลงมา คณะ วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาล และสุขภาพ ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพฯ วิทยาเขตระนอง ตามลำดับ

1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 มี ภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลางมากที่สุด รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาค ตะวันออก ภาคเหนือ และต่างประเทศ ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครมาก ที่สุด รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด สมุทรปราการ และจังหวัดราชบุรี ตามลำดับ

1.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 ส่วนใหญ่ ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทรับตรง รองลงมาการสอบคัดเลือกประเภทระบบกลาง (Adminssions) การสอบคัดเลือกประเภทโควตา และการสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุนันทา ตามลำดับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทรับตรง มากที่สุด รองลงมาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพฯ วิทยา เขตระนอง ตามลำดับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทระบบกลาง (Adminssions) มากที่สุด รองลงมาคณะวิทยาการจัดการ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ ตามลำดับ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มีจำนวนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทโควตา มากที่สุด รองลงมาคณะวิทยาการ  
จัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ  
ศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตามลำดับ คณะวิทยาการจัดการ มี  
จำนวนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุรนันทา มากที่สุด รองลงมาคณะครุศาสตร์ คณะ  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามลำดับ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนันทา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 โดยจำแนกตามประเภทการสอบ  
คัดเลือก สรุปได้ดังนี้

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 ผ่าน การ  
สอบคัดเลือก ประเภททุนเพชรสุรนันทา สอบคัดเลือกประเภทโควตา สอบคัดเลือกประเภทระบบ  
กลาง (Admissions) และการสอบคัดเลือกประเภทรับตรง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้น  
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยรวมอยู่ในระดับดี การสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุรนันทา  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยรวม อยู่ในระดับ  
ดียอดเยี่ยม นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทโควตา การสอบคัดเลือกประเภทระบบกลาง  
(Admissions) และการสอบคัดเลือกประเภทรับตรง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้น  
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยรวม อยู่ในระดับดี ตามลำดับ

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนันทา ที่เข้า  
ศึกษาปีการศึกษา 2554 ผ่าน การสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุรนันทา ประเภทโควตา ประเภท  
รับตรง และประเภทระบบกลาง (Admissions)

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 ผ่าน การ  
สอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุรนันทา สอบคัดเลือกประเภทโควตา การสอบคัดเลือกประเภทระบบ  
กลาง (Admissions) และสอบคัดเลือกประเภทรับตรง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นปีที่ 1  
โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง การสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุรนันทา การสอบคัดเลือก  
ประเภทระบบกลาง (Admissions) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับดี  
นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทโควตา และสอบคัดเลือกประเภทรับตรง มีผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เทียบกับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนันทา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา

2554 ผ่านการสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุพรรณา ประเภทโควตา ประเภทรับตรง และประเภทระบบกลาง (Admissions)

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับดี คณะครุศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพฯ วิทยาเขตรนอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ

## อภิปรายผล

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 ส่วน ใหญ่เป็น นักศึกษาหญิง ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะค่านิยมเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ยึดถือเพศเป็นสิ่งกำหนดโอกาสทางการศึกษา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือกมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเป็นการเปิดรับสมัครโดยไม่กำหนดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วไปสมัครได้ทุกคน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 ผ่าน การสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุพรรณา ประเภทโควตา ประเภทรับตรง และประเภทระบบกลาง ( Admissions) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยรวม อยู่ในระดับดี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 ผ่าน การสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุพรรณา ประเภทโควตา

ประเภทรับตรง และประเภทระบบกลาง (Admissions) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง

### ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อยู่ในระดับ ดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยจึงควรต้องมีการเร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิต ออกไปอย่างมีคุณภาพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ รับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน และมหาวิทยาลัยควรมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน เพื่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงเปลี่ยนค่านิยมและสนใจที่จะเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการสอบคัดเลือกประเภททุนเพชรสุนันทา ประเภทโควตา ประเภทรับตรง และประเภทระบบกลาง (Admissions) โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทุกประเภท จึงเห็นควรว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรพิจารณาให้จำนวนที่นั่งในการสอบคัดเลือกทุกประเภทเท่าๆ กัน
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะการประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมความไว้วางใจและการรับสมัครสอบคัดเลือกให้แก่ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

### ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดจำนวนรับนักศึกษาแต่ละประเภท ทิศทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกต่อไป
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนต่อไป